

Số: 102/NQ-HĐND

Điện Biên Đông, ngày 20 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả giám sát “Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 10/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, về phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020”

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
KHÓA V, KỶ HỌP THỨ MƯỜI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 87/BC-HĐND, ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát “Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 10/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, về phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020”; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí báo cáo kết quả giám sát “Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 10/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, về phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020”, với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo được thành lập, ban hành chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan, ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện nghị quyết. Tổ chức tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết với nhiều hình thức đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết tại các cuộc họp giao ban tháng quý, đến nay Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, bước đầu đã đem lại những kết quả thiết thực, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của huyện. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc được quan tâm thực hiện. Đàn trâu, bò tăng trưởng ổn định, đặc biệt đàn bò có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt: 15,65%/năm, vượt 6,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra cả giai đoạn, diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi hàng năm

đều vượt chỉ tiêu được giao và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra của cả nhiệm kỳ; Phần lớn các hộ chăn nuôi gia súc đã nhận biết được hiệu quả của công tác tiêm, phun phòng nên đã có ý thức, trách nhiệm trong việc đưa gia súc về tiêm đảm bảo quy định, đã có chuồng trại chăn nuôi; Số hộ vay vốn NHCSXH đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, mua bò, trâu giống về chăn nuôi phát triển kinh tế; Một số hộ đã có ý thức trong việc chuẩn bị thức ăn dự trữ cho gia súc như trồng cỏ, thu gom rơm, vỏ ngô khô và từng bước chuyển chăn nuôi trâu, bò, dê từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập và cải thiện đời sống; Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình 30a, 135 đã được triển khai, thực hiện đảm bảo mục tiêu của Chương trình.

2. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 10/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, về phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020 còn một số tồn tại, hạn chế cần được tiếp tục quan tâm chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới, cụ thể:

Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết thực hiện chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra như: Tổng đàn dê hiện tại đạt quá thấp; Công tác cải tạo đàn trâu, bò của địa phương bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, mở rộng và quy hoạch mới khu chăn thả gia súc, khu trồng cỏ của các xã, thị trấn chưa thực hiện; Công tác theo dõi, quản lý tăng trưởng đàn gia súc còn hạn chế; Việc xây dựng, quảng bá sản phẩm chăn nuôi gia súc chưa được quan tâm thực hiện, chưa có sự liên kết trong việc giới thiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi; Chưa xây dựng được khu giết mổ gia súc tập trung gây ảnh hưởng đến việc kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và gây ô nhiễm môi trường.

Việc áp dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi và phòng trừ bệnh cho vật nuôi còn hạn chế; tình trạng thả rông gia súc còn phổ biến ở một số xã, gây khó khăn cho công tác tiêm phòng, quản lý dịch bệnh; phần lớn vẫn là hình thức chăn nuôi nông hộ với quy mô nhỏ, trình độ còn lạc hậu, chưa có cơ sở chăn nuôi nào đạt tiêu chí về trang trại; Việc xây dựng quy ước, hương ước, chế tài trong chăn nuôi gia súc vẫn chưa được thực hiện bài bản và đồng bộ ở các địa phương.

Phần lớn các hộ chưa chú trọng trong việc phòng chống đói rét, chuẩn bị thức ăn dự trữ cho gia súc vào mùa đông; Một số hộ chưa thực sự quan tâm đến tiêm phòng vắc xin phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh cho gia súc, chuồng trại chăn nuôi chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật nên bệnh lở mồm long móng và tụ huyết trùng trên trâu, bò vẫn còn xảy ra ở một số địa phương gây ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng của đàn gia súc trên địa bàn.

3. Nguyên nhân của những hạn chế: Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân phòng chống đói rét, chuẩn bị thức ăn dự trữ cho gia súc trong mùa khô hanh chưa thực sự sâu rộng, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của huyện với chính quyền các xã và các tổ chức đoàn thể còn hạn chế; Một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư từ

ngân sách nhà nước, chưa ý thức tự vươn lên thoát nghèo cũng như phát huy nội lực để phát triển sản xuất.

Do giá dê trên thị trường giảm từ cuối 2017 đến 2018, con dê hay mắc dịch bệnh và phá hoại các hoa màu khác nên người dân không có nhu cầu phát triển đàn dê.

Việc phối giống tự nhiên để phát triển đàn gia súc trên địa bàn một số xã hạn chế do thiếu bò giống đực, hộ chăn nuôi chưa nắm rõ quy trình chăn nuôi nên hiệu quả chưa cao.

Hoạt động của Ban chỉ đạo, các thành viên trong Ban chỉ đạo từ huyện đến xã có lúc, có nơi chưa tích cực, chưa chủ động; công tác phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn của huyện để triển khai thực hiện Nghị quyết chưa hiệu quả; một số phòng ban chưa ý thức hết trách nhiệm được giao, còn thụ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chưa tích cực chủ động tham mưu cho UBND huyện về lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

Ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa cao, chưa thực hiện quyết liệt về quản lý nhà nước trong công tác thú y. Đặc biệt trong công tác giám sát tiêm phun, phòng và kiểm soát gia súc nhập vào địa phương từ các chương trình, dự án.

Đội ngũ cán bộ thú y xã trình độ thấp, thực hiện nhiệm vụ theo hình thức bán chuyên trách, phụ cấp thấp, địa bàn rộng nên ý thức trách nhiệm không cao, chưa chuyên tâm trong việc tham mưu cho chính quyền xã, thị trấn trong việc hướng dẫn chuyên môn, theo dõi quản lý đàn gia súc trên địa bàn; còn thú y viên thôn bản không có chế độ phụ cấp, chỉ có tiền công tiêm, phun phòng tại các đợt tiêm phun phòng định kỳ nên rất ít người tham gia, tỷ lệ thú y viên thôn bản rất thấp.

Điều 2. Để khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trong báo cáo kết quả giám sát, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, giải pháp đã nêu trong báo cáo kết quả giám sát và thống nhất tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động phối hợp với Ủy ban MTQT và các đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân phòng chống đói rét, chuẩn bị thức ăn dự trữ cho gia súc trong mùa đông, xây dựng chuồng trại đảm bảo vệ sinh thú y và phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

2. Chỉ đạo, điều phối hoạt động của các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 07, tập trung chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/3/2017 của UBND huyện để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện chậm như: Cải tạo đàn trâu, bò của địa phương bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, mở rộng và quy hoạch mới khu chăn thả gia súc, khu trồng cỏ, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân thu gom rơm, thân cây ngô, lạc... làm thức ăn

dự trữ cho gia súc về mùa đông; Quản lý tốt số trâu, bò được hỗ trợ từ các chương trình dự án; Xây dựng, quảng bá, liên kết, giới thiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi; Xây dựng khu giết mổ gia súc tập trung.

3. Tổ chức tập huấn kỹ thuật, thăm quan học hỏi các mô hình ở nơi khác có hiệu quả về áp dụng trên địa bàn huyện, đồng thời thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ thú y cơ sở và có chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm gắn trách nhiệm cũng như tạo điều kiện để cán bộ thú y cơ sở yên tâm công tác. Xây dựng tủ thuốc thú y tại các xã chưa có tủ thuốc.

4. Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại khoanh vùng tập trung, nâng cao chất lượng, năng suất gắn với thị trường tiêu thụ ổn định; Xem xét, nghiên cứu tổ chức chợ phiên mua bán gia súc, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg, ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng hóa thông qua hợp đồng, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện nghị quyết; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; coi trọng việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thông qua kiểm tra, giám sát, đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, yếu kém. Nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông khoá V, kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2019./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Thành viên đoàn giám sát;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lò Văn Sơn